

Bài Học 5

*23 Tháng 4–29 Tháng 4

Áo Ân Điển Của Thầy Tế Lễ



Đọc Kinh Thánh Nghiên Cứu Tuần Này: *Xuất Ê-díp-tô Ký 32:1-6; Lê-vi Ký 21:7-24; 22:1-8; Xuất Ê-díp-tô Ký 28; Khải huyền 21:12-14; Hê-bơ-rơ 4:14, 15.*

Câu Gốc: “Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng như đấng của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài” (1 Phi-e-rơ 2:9).

Một chủ đề lớn của phong trào cải chánh là “chức thầy tế lễ của tất cả tín đồ.” Tư tưởng đó đến từ câu trên là tất cả Cơ Đốc nhân là “thầy tế lễ” hầu việc Đức Chúa Trời. Vì các tín đồ có Đức Chúa Giê-su, họ không cần các thầy tế lễ trên thế gian để làm việc giữa họ và Chúa. “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-su Christ, là người” (1 Ti-mô-thê 2:5).

Đức Chúa Giê-su sống ở thế gian, chịu chết, và sống lại từ kẻ chết. Sau đó Đức Chúa Giê-su về trời để làm chức vụ Thầy Tế lễ Thượng phẩm. Nghi lễ đền thánh mà Đức Chúa Trời đã khởi đầu trong thời Môi-se được ứng nghiệm trong sự sống và sự chết của Đấng Christ. Điều này nghĩa là không cần các thầy tế lễ của đền thánh Hê-bơ-rơ nữa. Một nhóm thầy tế lễ mới đã thay thế họ. Chúng ta là một phần của nhóm mới “thầy tế lễ nhà vua” này (1 Phi-e-rơ 2:9).

Tuần này, chúng ta sẽ nghiên cứu về bộ áo của các thầy tế lễ trong hệ thống cũ. Chúng ta học một chút ít về “thầy tế lễ” nghĩa là gì trong hệ thống mới.

Giao Ước Cũ Của Ân Điển

Đức Chúa Giê-su phán rất rõ ràng, “Vì ai đã được ban cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều; và ai đã được giao cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn” (Lu-ca 12:48). Đó là một nguyên tắc rất quan trọng. Chúng ta là Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Đệ Thất nhật đã được ban cho rất nhiều, vì thế chúng ta nên theo nguyên tắc này cách thận trọng hơn. Hãy so sánh các lễ thật Chúa ban cho chúng ta với những giáo lý của các giáo hội khác. Thí dụ, nhiều hội thánh Cơ Đốc giáo tin vào hình phạt đời đời trong hỏa ngục, ngày Sa-bát được đổi qua ngày Chủ nhật, và 144,000 là những người Do Thái đồng trinh sẽ rao giảng Phúc Âm khi hội thánh được cất đi cách bí mật trong thời thống trị của kẻ địch lại Đấng Christ. Nhưng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm tin khác. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta nhiều lễ thật diệu kỳ từ Kinh Thánh để chia sẻ với thế giới tội lỗi và chết mất.

Nguyên tắc này chúng ta thấy trong Lu-ca 12:48 khiến cho tội của A-rôn và con bò vàng càng tệ hơn nữa.

A-rôn có sự bào chữa nào về sự tham gia vào việc bội đạo trầm trọng trong Xuất Ê-díp-tô Ký 32:1-6?

Sự bội đạo rất xấu xa. Nhưng A-rôn cũng đi theo! Điều này khiến việc đó xấu xa hơn nữa. Hãy nghĩ đến tất cả những vinh dự và quyền lợi mà A-rôn được hưởng. A-rôn ở ngay bên cạnh Môi-se ngay từ đầu (Xuất Ê-díp-tô Ký 4:27-30). A-rôn là phát ngôn viên cho Môi-se trước mặt Pha-ra-ôn (Xuất Ê-díp-tô Ký 7:1). A-rôn liệng cây gậy mình thì gậy hóa thành một con rắn (câu 10). A-rôn giơ gậy lên và đập nước thì nước hóa thành huyết (câu 20). Và A-rôn là một người trong số ít người được thấy Chúa một cách đặc biệt (Xuất Ê-díp-tô Ký 24:9, 10). Nói tóm lại, A-rôn đã được ban cho đặc quyền mà ít người trong lịch sử có được, nhưng khi sự thử thách lớn đến, thì A-rôn thất bại!

Nhưng thật là một sự ngạc nhiên! Đức Chúa Trời tha tội cho A-rôn, và để ông mặc bộ áo thánh như là thầy tế lễ thượng phẩm đầu tiên của Y-sơ-ra-ên. Địa vị này tiêu biểu cho chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm của chính Đức Chúa Giê-su (Hê-bơ-rơ 8:1). Nói cách khác, A-rôn đã phạm một tội kinh khủng, nhưng ông cũng nhận được ân điển tha thứ của Đức Chúa Trời. Ân điển của Đức Chúa Trời thật vĩ đại đến nỗi ân điển vừa tha tội cho A-rôn vừa để ông giữ chức vụ thánh. Tất cả các điều đó nói lên sự thương xót và tha thứ của Đức Chúa Trời. Vì thế, đời sống của A-rôn là một thí dụ đặc biệt về sự thương xót và cứu rỗi được ban cho tất cả những ai ở trong Đấng Christ.

Bạn có bao giờ thất bại nặng nề trong việc sống theo những điều bạn đã được ban cho? Thí dụ của A-rôn đã cho bạn hy vọng thế nào là tất cả không đến nỗi tuyệt vọng dù bạn có làm lỗi gì đi nữa?

Chức Thầy Tế Lễ

Chức thầy tế lễ Lê-vi được lập lên trong thời kỳ dân Y-sơ-ra-ên đi lưu lạc nơi đồng vắng. Chức vụ này kéo dài hơn 1500 năm. Quan niệm về chức thầy tế lễ của Chúa được tồn tại thật lâu dài. Nhưng sự thành lập chức thầy tế lễ Lê-vi cho chúng ta một hình ảnh rõ ràng hơn về chức vụ này.

Như chúng ta đã học hôm qua, tội của A-rôn thật khủng khiếp. Nhưng Chúa đã chọn ông để làm người lãnh đạo đầu tiên của chức vụ thầy tế lễ mới này. Điều này cho thấy rằng các thầy tế lễ cần hiểu biết dân sự để làm người trung gian giữa Đức Chúa Trời thánh khiết và dân sự tội lỗi của Ngài. A-rôn, con người sa ngã, có thể hiểu dễ dàng hơn những người sa ngã mà ông đại diện.

Đồng thời, chức thầy tế lễ là một vinh dự thánh. Các thầy tế lễ tiêu biểu cho sự thánh thiện và trong sạch. Suy cho cùng, họ là những người đứng trước mặt Chúa thay cho dân sự. Họ phải là “thánh.” Nếu không, thì chức thầy tế lễ có ý nghĩa gì? Các thầy tế lễ cần phải gần gũi với dân chúng, nhưng họ cũng phải bày tỏ sự thánh khiết của Đức Chúa Trời cho dân sự bằng cách sống một đời thánh thiện.

Đức Chúa Trời đòi hỏi gì nơi các thầy tế lễ trong Lê-vi Ký 21:7-24 và Lê-vi Ký 22:1-8? Những điều này tượng trưng cho gì?

Một số những quan niệm này ngày nay rất khó hiểu đối với chúng ta. Nhưng tư tưởng này cần hiểu rõ ràng: chức thầy tế lễ là một điều gì khác biệt, thánh khiết, và đặc biệt. Công việc của họ tiêu biểu, bằng thí dụ, những gì Đức Chúa Giê-su sẽ làm cho chúng ta.

Chúng ta có nên khác biệt với thế giới chung quanh mình không? Nếu có, tại sao và bằng cách nào?

BỘ ÁO THẦY TẾ LỄ

Khi nghiên cứu về đền thánh dưới đất, thật rõ ràng là chúng ta không cần phải phỏng đoán điều gì. Đức Chúa Trời truyền cho các thầy tế lễ những điều họ phải làm. Việc này gồm cả những bộ áo các thầy tế lễ phải mặc. Và mọi điều phải làm đúng y như Đức Chúa Trời đã truyền cho Môi-se.

Xin đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 28. Đây là sự miêu tả quần áo phải may cho A-rôn, thầy tế lễ thượng phẩm, và cho các thầy tế lễ nói chung. Không cần nói đến chi tiết tỉ mỉ, chúng ta học được bài học thiêng liêng nào trong đoạn này?

“Kiểu mẫu bộ áo của thầy tế lễ được bày tỏ cho Môi-se ở trên núi. Mỗi phần của bộ áo thầy tế lễ thượng phẩm mặc, và cách may thế nào đều được chỉ dẫn. Đây là áo thánh được dùng cho một mục đích rất quan trọng. Mỗi phần của bộ áo này tượng trưng cho bản tính của Đức Chúa Giê-su. Bộ áo đó bao phủ thầy tế lễ với sự vinh hiển và đẹp đẽ, và khiến chức vụ này được tôn trọng. Khi mặc vào, thầy tế lễ được coi là đại diện cho dân Y-sơ-ra-ên. Với bộ áo này, thầy tế lễ cho thấy sự vinh hiển mà Y-sơ-ra-ên phải bày tỏ cho thế gian như là tuyển dân của Đức Chúa Trời.” – Phỏng trích Ellen G. White, *The Youth’s Instructor*, 7 Tháng 6, 1900.

Trong những thời gian qua, nhiều điều đã được viết về biểu hiệu và ý nghĩa của mỗi màu và vải, các viên ngọc và dây chuyền. Dù mỗi thứ có ý nghĩa riêng, nhưng gồm chung lại, chúng tượng trưng cho sự trọn vẹn, thánh khiết, tốt đẹp và vinh hiển của Đức Chúa Giê-su, Thầy Tế Lễ Thượng phẩm của chúng ta, Đấng thi hành chức vụ trong đền thánh trên trời (Hê-bơ-rơ 8:1, 2).

Xin lưu ý, trong các câu này, tư tưởng về các thầy tế lễ có ý nghĩa khác (Xuất Ê-díp-tô Ký 28:12, 29, 30, 38, 42). Đây là một chủ đề quan trọng trong cả chương trình cứu rỗi. Tất cả những điều này là nói về Đức Chúa Giê-su, Đấng Thay thế, gánh tội lỗi chúng ta ở trong Ngài và chấp nhận hình phạt thế cho chúng ta. Tất cả những việc Chúa làm được tượng trưng qua các nghi lễ trong đền thánh và bộ áo của các thầy tế lễ. Các điều đó đầy những biểu hiệu tượng trưng cho bản tính và công việc Đức Chúa Giê-su đã làm cho chúng ta.

Bảng Đeo Ngực Về Sự Xét Đoán

Trong tất cả bộ áo các thầy tế lễ mặc, bảng đeo ngực (Xuất Ê-díp-tô Ký 28:15) mà thầy tế lễ thượng phẩm mặc là được chỉ dạy cẩn thận nhất và chi tiết nhất. Những phần khác của bộ áo được coi như là nền cho phần thánh này của bộ áo. Khoảng một phần ba của đoạn này (Xuất Ê-díp-tô Ký 28:15-30), được dùng để miêu tả phần áo thánh. Chỉ điều đó thôi cũng bày tỏ chức vụ của các thầy tế lễ trong đền thánh quan trọng như thế nào.

Các viên ngọc khác nhau trong Xuất Ê-díp-tô Ký 28:15-30 có ý nghĩa gì? Thầy tế lễ “mang trên lòng mình tên của con trai Y-sơ-ra-ên” nghĩa là gì? (câu 29). Xin cũng đọc Khải huyền 21:12-14.

Ở đây, một cách đặc biệt, chúng ta lại thấy chủ đề về thầy tế lễ, một biểu hiệu của Đức Chúa Giê-su, mang tên dân sự Ngài. Chữ Hê-bơ-rơ “mang” là một chữ thông thường trong Cựu Ước dùng cho chữ mang tội lỗi. Các thầy tế lễ làm điều này là một phần của chức vụ họ (Lê-vi Ký 10:17; Xuất Ê-díp-tô Ký 28:38; Dân số Ký 18:1, 22). Bây giờ điều này được dùng để có ý nói thầy tế lễ “mang” tên của Y-sơ-ra-ên. Ý nghĩa thật thì hơi khác, nhưng tư tưởng thì vẫn còn đó: dân sự Đức Chúa Trời phải hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa. Ngài tha thứ cho họ, hỗ trợ, và ban cho họ quyền lực để sống một cuộc đời thánh thiện mà Ngài mong muốn ở dân sự Ngài (Phi-líp 4:13).

Xin cũng lưu ý là thầy tế lễ mang tên của dân sự ở đâu. Trên ngực của ông. Trái tim trong Kinh Thánh tiêu biểu cho tình yêu thương và sự âu yếm chăm sóc mà Chúa dành cho con cái Ngài.

Điều quan trọng khác là mỗi chi phái có viên ngọc khác nhau. Mỗi viên ngọc có một tính chất khác nhau tiêu biểu cho bản tính đặc biệt của mỗi chi phái (Sáng thế Ký 49). Các tư tưởng gia Kinh Thánh tin rằng các viên ngọc này bày tỏ những cá tính khác nhau của mười hai chi phái, mười hai sứ đồ (Khải huyền 21:14) và hội thánh nữa. Sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng có “những đá sống” trong hội thánh (1 Phi-e-rơ 2:5). Tất cả chúng ta có những đặc tính, bản tính, và sự ban cho khác nhau, nhưng chúng ta vẫn có thể hợp tác trong một mục đích dưới ân điển và sự cai trị của Thầy Tế lễ Thượng phẩm chúng ta là Đức Chúa Giê-su.

Bạn có kinh nghiệm gì về tình yêu thương của Đức Chúa Trời? Ngài đã bày tỏ thế nào là Ngài giữ bạn ở gần bên ngực Ngài. Tại sao luôn nhớ đến những kinh nghiệm này là quan trọng, và bạn có được sức mạnh từ những kinh nghiệm đó, đặc biệt là trong lúc bị rắc rối?

Đức Chúa Giê-su, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Chúng Ta

Trong Hê-bơ-rơ 4:14, 15, bạn thấy có niềm hy vọng và lời hứa nào? Bạn áp dụng niềm hy vọng này thế nào trong đời mình và trong sự chiến đấu với những cám dỗ?

Ngày nay, Đức Chúa Giê-su sống như Thầy tế lễ của chúng ta trong đền thánh trên trời. Vì lý do đó, Ngài cũng “mang” báng đeo ngực trên trái tim Ngài. Đức Chúa Giê-su “luôn luôn sống để cầu thay” cho chúng ta (Hê-bơ-rơ 7:25). Chúng ta tìm được sự an ủi khi biết Thầy Tế Lễ Thượng phẩm chúng ta cũng cảm thông với những nan đề, đau đớn, và các cám dỗ. Giống như A-rôn, Đức Chúa Giê-su cũng là con người và Ngài biết những rắc rối, đau khổ, và cám dỗ của tất cả mọi người, nhưng có một điều khác biệt, không giống như A-rôn, Đức Chúa Giê-su “không hề phạm tội.” Vì sự vô tội của Ngài, chúng ta có thể nhận được hai lời hứa tuyệt vời: (1) Bồi đức tin, áo công bình của Ngài là của chúng ta. Vì thế chúng ta biết mình là hoàn hảo trước mặt Đức Chúa Trời. (2) Chúng ta có quyền lực để thắng sự cám dỗ cũng như Đức Chúa Giê-su đã thắng vậy.

Xin đọc Hê-bơ-rơ 8:10-13. Có lời hứa nào cho chúng ta ở đây, và chúng được ban như thế nào trong đời sống chúng ta?

Ở đây, chúng ta thấy hai phần: có sự cứu rỗi trong Đấng Christ và được bao phủ bởi sự công bình của Ngài. Thật tuyệt vời là lời hứa Chúa sẽ “tha sự gian ác họ,” và “không nhớ đến tội lỗi họ nữa” (câu 12). Đức Chúa Trời nói về những kẻ bởi đức tin đã đầu phục Đức Chúa Giê-su và chấp nhận các lời hứa của Ngài trong giao ước mới. Họ cũng là những người ghi tạc luật pháp Ngài trong lòng, và vâng giữ luật pháp ấy. Họ vâng giữ luật pháp không phải để được cứu rỗi, nhưng vì họ đã được cứu. Được bao phủ bởi sự công bình của Ngài, bây giờ họ sống sự công bình đó trong đời sống họ. Đây là sứ điệp căn bản của Giao ước Mới.

Thứ Sáu *29 Tháng 4

Nghiên Cứu Bổ Túc: Xin đọc Ellen G. White, “The Tabernacles and Its Services”, tr. 347, 348, trong *Patriarch and Prophets*; “The Lord’s Vineyard,” tr. 288, trong *Christ’s Object Lessons*; “Destroyed for Lack of Knowledge,” tr. 293, trong *Prophets and Kings*; “The Sanctuary,” tr. 250-253, trong *Early Writings*; “What is the Sanctuary?” tr. 416, “God’s People Delivered,” tr. 646, trong *The Great Controversy*.

“Đấng Christ là Thầy Tế lễ Thượng phẩm trong đền thánh thật trên thiên đàng. Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm của tất cả những người tin nơi Ngài là Đấng Cứu Thế, và không ai có thể thay thế Ngài. Ngài cũng là Thầy Tế lễ Thượng phẩm của hội thánh. . . .” Phỏng trích Ellen G. White, *That I May Know Him*, tr. 74.

“Mỗi ngày chúng ta nên thực hành đức tin của mình; và đức tin đó sẽ lớn lên khi được dùng mỗi ngày. Bởi đức tin, chúng ta cần hiểu rằng Đức Chúa Giê-su đã cứu chúng ta, yêu thương, và rửa sạch tội chúng ta bằng huyết của Ngài, lập chúng ta làm vua và thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và Cha chúng ta.” – Phỏng trích Ellen G. White, *Sons and Daughters of God*, tr. 287.

Đề Tài Thảo Luận:

- 1 Xin đọc Khải huyền 1:5, 6. Ở đây Đức Chúa Giê-su dạy chúng ta về việc làm của Ngài và sau đó ban cho chúng ta một lời hứa tuyệt vời. Hãy thảo luận câu 6 có ý nghĩa gì khi Chúa nói Ngài sẽ làm chúng ta “nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời” để hầu việc Ngài đời đời.
- 2 Hãy suy nghĩ về bộ áo được các thầy tế lễ mặc trong Xuất Ê-díp-tô Ký 28. Có những bài học và lẽ thật thiêng liêng nào ở đây?
- 3 Chúng ta đã được cảnh cáo về sự nguy hiểm là giả bộ mặc áo công bình nhưng không sống đời công bình. Hãy nói về những cách chúng ta có thể thử nghiệm các lý do và hành động của mình. Chúng ta có thật sự mặc áo công bình của Ngài không? Hay chúng ta tự lừa dối mình? Làm thế nào chúng ta biết được điều đó? Bằng cách nào chúng ta biết là mình đang được mặc áo hay thật sự chúng ta đang bước đi trong sự sỉ nhục và lỏa lồ?
- 4 Hãy thảo luận thêm về tư tưởng trong bài học ngày Chủ nhật về ân điển và sự tha thứ được ban cho A-rôn. Đức Chúa Trời giao cho A-rôn một trách nhiệm rất cao trọng, nhưng ông đã không làm tròn bổn phận. Kết quả là có những điều xấu xảy ra. Nhưng, về sau, A-rôn được giao cho trọng trách còn lớn hơn nữa. Chúng ta học được gì từ câu chuyện này, khi chúng ta thấy người có chức vụ trong hội thánh cũng không làm tròn trách nhiệm của mình? Xin thảo luận.